

ĐẠI HỘI LUẬT KHOA NĂM 2023 TẠI NAM CALI

Nam Cali (Ý Dân): Khoảng 400 người gồm có giáo sư, các cựu thẩm phán, luật sư, sinh viên luật khoa Sài Gòn, Huế, Cần Thơ và quan khách đã đến tham dự tiệc Đại Hội Luật Khoa năm 2023 do Hội Ái Hữu Luật Khoa Nam Cali tổ chức tại Golden Sea Restaurant, Anaheim, Cali vào 5:30 chiều ngày thứ bảy 17-6-2023 vừa qua.



Phái đoàn LK Nam Cali



Phái đoàn LK Bắc Cali

Trong thành phần khách tham dự, chúng tôi nhận thấy có Gs Nguyễn Văn Canh, bà Jackie Bông phu nhân của cố Gs Nguyễn Văn Bông, các thẩm phán Hoàng Tuấn Lộc, Nguyễn Thi Vinh, Trần An Bài, Nguyễn Quốc Sứ, Đặng Đình Long, Lê Văn Tiến, Nguyễn



Gs Nguyễn Văn Canh, bà Jackie Bông, Ls Nguyễn Hồng Nhuận

Hữu Thụy, Phù Tuyết Hồng, các luật sư Lại Đình Cẩn, Nguyễn Hồng Nhuận, Đỗ Đức Hậu, Võ Văn Dinh, Lê Công Tâm, Đào Thị Tuyền, Nguyễn Đình Sơn, Nguyễn Vạn Bình, Đào Ngọc Thụy, Nguyễn Việt Đĩnh, Đỗ Xuân Hiệp, Đỗ Xuân Hòa, Trần Sơn Hà, Phan Ánh Nguyệt, Vũ Thị Tiên, Trần Ngọc Tuyết, Nguyễn Thị Quý, Vũ Hữu Kỳ, Nguyễn Đình Phương, Phan Hiệp Thành, Vũ Ngọc Oanh, Nguyễn Cao Thăng, các cựu sinh viên LK Sài Gòn, Huế, Cần Thơ, các vị dân cử Tạ Đức Trí, Nguyễn Mạnh Chí, Nguyễn Quốc Lân, các thân hữu và giới truyền thông có báo Người Việt, các chị Như Hảo, Kiều Mỹ Duyên, anh Nguyễn Mạnh Tùng v.v..



Phái đoàn LK Bắc Cali.

Tại nhà hàng, ban tổ chức đã cho trang trí các hình ảnh về cổng trường Luật Sài Gòn, Tòa án Sài Gòn, Danh Biểu Luật Sư, các giáo sư LK, các sách Luật Khoa, quán Bà Chi làm.



Pháp đình Sài Gòn



Áo luật sư

các cựu sinh viên nhớ về các ngôi trường Luật thân yêu và những kỷ niệm một thời làm Thẩm phán, Luật Sư trước đây tại quê nhà

Từ 5:30 pm đến 7pm, mọi người có dịp dùng các món ăn khai vị cùng thưởng thức văn nghệ.

Vào 7pm nghi thức khai mạc đã được diễn ra một cách trang trọng. Lễ chào quốc kỳ VNCH với giọng ca của các thành viên của hai hội LK Nam, Bắc Cali. Quốc Ca Hoa Kỳ qua giọng ca của Ls Christine Lê Công và màn hợp ca bài Luật Khoa VN hành khúc qua giọng ca của các thành viên của hai hội LK Nam, Bắc Cali thật hùng hồn. Đặc biệt các chị của hội LK Nam Cali đã mặc áo dài màu vàng và đỏ tạo thành hình lá cờ VNCH cùng các chị của Hội Ái



Lễ chào quốc kỳ Mỹ- Việt



Hợp Ca Luật Khoa Hành Khúc

Hữu LK Nam Cali trong áo dài đồng phục màu đen và các chị thành viên của Gia Đình Luật Khoa Bắc Cali trong áo dài đồng phục màu xanh lá cây đã tạo nên hình ảnh thật đẹp và ý nghĩa.

Sau đó, Ls Nguyễn Đình Sơn, đại diện BTC đã ngỏ lời chào mừng và cảm ơn sự hiện diện đông đảo của mọi người. Ông Sơn cho biết lý do buổi tiệc là để mừng 30 năm hoạt động của hội Ái Hữu LK Nam Cali. và mục tiêu của hội là tạo tình tương thân, tương trợ giữa các thành viên. Ls Sơn cho rằng mục tiêu của nền tư pháp VNCH là đem lại sự công bình, công lý cho xã hội. Ông cảm tạ sự đóng góp



Ls Nguyễn Đình Sơn - Gs Nguyễn Văn Canh

của Gs Nguyễn Cao Hách trong sự thành lập và phát triển hội

Kể đến, Gs Nguyễn Văn Canh, nguyên phó khoa trưởng đại học Luật Sài Gòn cảm ơn sự tiếp đãi ân cần của Ban Tổ Chức. Gs Canh đã so sánh nền tư pháp của miền Nam VN là một chế độ pháp trị thực thi công lý và công bằng cho mọi người dân. Trái lại, nền tư pháp của CSVN chỉ để phục vụ cho quyền lợi của đảng thay vì cho mọi người dân.



Ls Nguyễn Vạn Bình, Ls Lại Đình Cần và TP Trần An Bài



Các Thẩm Phán

Bình cho biết chủ đề của tiệc tối nay cũng là ngày đánh dấu 68 năm thành lập của trường Luật Saigon, 66 năm của trường Luật Huế và 57 năm của trường Luật Cần Thơ. Hầu hết các cựu sinh viên Luật tham dự tiệc tối nay phải hãnh diện đã từng học tại một trong những trường Luật nêu trên.

Ông Bình cho biết khi nói đến các trường Luật tại miền Nam trước ngày 30-4-1975, chúng ta phải liên tưởng đến ngôi trường thân yêu, đến các vị giáo sư khả kính và các đồng môn thân thiết. Tuy nhiên, vì thời gian giới hạn, ông chỉ xin đề cập đến quý giáo sư.

Ông Bình cho biết các trường Luật tại miền Nam có đến hàng trăm vị giáo sư giảng dạy. Họ là những vị khoa bảng, giàu kiến thức, từng đảm nhận những chức vụ cao cấp trong



Ls Lê Công Tâm, Ls Nguyễn Vạn Bình và Gs Nguyễn Văn Canh

Ls Nguyễn Vạn Bình, đại diện cho Gia Đình Luật Khoa Bắc Cali đã gửi lời chúc mừng Hội Ái Hữu LK Nam Cali luôn được phát triển và ông xin mọi người cùng ông vỗ tay chúc mừng sự thành công của ngày đại hội. Ông



Ls Nguyễn Văn Bình và Ls Đỗ Đức Hậu

chính quyền, nhưng điểm đáng nói hơn cả là tấm lòng yêu nước, sự đạo đức và tinh thần bất khuất trước bạo quyền CSVN..

Ông Bình nhắc lại Gs Nguyễn Văn Bông đã bị CS ám sát tại Sài Gòn vào năm 1971. Nhiều vị giáo sư đã bị nhà cầm quyền CSVN bắt cầm tù và một số vị đã chết trong tù như các giáo sư Nguyễn Duy Xuân, viện trưởng Viện Đại học Cần Thơ, Gs Bùi Tường Huân khoa trưởng Luật Huế, Gs Nghiêm Xuân Việt , Gs Mai Văn Lễ, Gs Khoa trưởng Luật khoa SG Vũ Quốc Thông bị chết sau khi ra tù.v.v..

Ngoài ra, Gs, Ls Trần Chánh Thành đã tự sát vào ngày 30-4-1975, gia đình Gs Nguyễn Hữu Lành, khoa trưởng Luật Cần Thơ bị chết trên biển cả trên đường đi vượt biển tìm tự do.

Trong tinh thần đó, ông Bình kêu gọi các cựu sinh viên Luật Khoa ngoài việc tri ân công lao dạy dỗ của các giáo sư trường Luật vì đã dạy cho chúng ta những kiến thức quý báu về Luật pháp, chúng ta cũng cần phải noi theo tấm gương yêu nước, sự can đảm và tinh thần bất khuất của quý Giáo sư. Dù các hội Luật Khoa hiện nay của chúng ta không chủ trương hoạt động chính trị, nhưng chúng ta cần phải giữ lập trường Quốc Gia kiên định



TP Hoàng Tuấn Lộc, TP Trần An Bài



không để bị đồng tiền và danh lợi mua chuộc.

Sau đó, các vị dân cử là dân biểu Tạ Đức Trí, Thị Trưởng Westminster Nguyễn Mạnh Chí, Ủy viên giáo dục Ls Nguyễn Quốc Lân đã ngõ lời ngưỡng mộ sự đóng góp của các trường Luật VN trước đây và đã trao bản ghi ơn cùng quà tặng về sự đóng góp của Gs Nguyễn Văn Canh trong đại gia đình Luật Khoa VN.

Tiếp đến, thực khách được dùng nhiều món ăn ngon cùng thưởng thức một chương trình văn nghệ, dạ vũ thật đặc sắc do các cựu sinh viên Luật và thân hữu trình bày qua các màn đơn ca, song ca, hợp ca, trình diễn thời trang và các màn vũ với trang phục thật đẹp.

Đại Hội Luật Khoa qua sự điều khiển chương trình khéo léo của Ls Lê Công Tâm đã được chấm dứt tốt đẹp vào 11 giờ đêm cùng ngày./.

Ý Dân